

Số: **215** /BC-UBND

Quảng Trị, ngày **14** tháng **11** năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, UBND tỉnh nhận được các ý kiến cử tri trong toàn tỉnh phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông, các vấn đề xã hội...

UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như sau:

I. NHÓM Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:

1. Cử tri huyện Đakrông kiến nghị do thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua nên nhiều diện tích lúa nước và hoa màu trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề có nguy cơ mất trắng. Kiến nghị tỉnh quan có giải pháp chuyển đổi, khắc phục, nhất là đối với vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Vụ Hè Thu năm 2019 vừa qua, đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, kèm với gió Tây Nam thổi mạnh làm thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất. Để chủ động ứng phó với khô hạn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 17/5/2019 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với BĐKH trong vụ Hè Thu và Thu Đông 2019. Theo đó, trên cơ sở đăng ký của các địa phương, diện tích đất lúa thiếu nước toàn tỉnh chuyển đổi sang cây trồng cạn trong vụ Hè Thu 2019 là 267,15 ha, trong đó huyện Đakrông đăng ký chuyển đổi 27,65 ha sang trồng cây đậu xanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế diện tích chuyển đổi trên địa bàn huyện Đakrông chỉ được 11,47 ha (đạt 41% KH), nhiều diện tích đất lúa thiếu nước bà con vẫn tiếp tục gieo trồng lúa, không theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Đakrông rà soát, quy hoạch các diện tích đất lúa thiếu nước để chuyển đổi sang cây trồng cạn phù hợp, có hiệu quả cao, đồng thời lồng ghép các nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi nhằm tổ chức sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do khô hạn gây ra.

2. Cử tri xã Hải Tân (Hải Lăng) kiến nghị cấp trên có chính sách hỗ trợ kịp thời cho bà con nhân dân bị thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi để sớm chuyển đổi sinh kế, tái đàn.

Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại tỉnh Quảng Trị từ cuối tháng 3/2019. Tính đến ngày 25/8/2019, dịch đã xảy ra trên địa bàn 101 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành phố, thị xã; Tổng đàn lợn tiêu hủy là 30.504 con, trọng lượng tiêu hủy 1.537.459,8 kg. Để hỗ trợ kịp thời cho bà con nhân dân bị thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 17/8/2019 UBND tỉnh đã có văn bản số 3751/UBND-NN gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị hỗ trợ kinh phí, hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật khôi phục sản xuất cho tỉnh Quảng Trị (phần 70% Ngân sách Trung ương) là 30.563.021.370 đồng. Vì vậy, khi có thông báo hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Trung ương, UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương để chi trả.

3. “Cử tri xã Hướng Lập (Hướng Hóa) kiến nghị: Hiện nay dòng sông Sê Păng Hiêng đang sạt lở đến gần các cơ quan, đơn vị. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng kè chống sạt lở.

Cử tri xã Triệu Phước (Triệu Phong) kiến nghị: Tình trạng sạt lở kè Hà Lộc ở địa bàn xã ngày một nghiêm trọng, đề nghị UBND tỉnh quan tâm.

Cử tri xã Trung Sơn (Gio Linh) phản ánh, hiện nay bờ Nam sông Bến Hải đoạn qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, một số đoạn bị xói lở ăn sâu vào đất vườn các hộ dân và hành lang đường từ 1-3 mét, làm ảnh hưởng đến tuyến đường T100 và tài sản của nhân dân ở 4 thôn sống dọc bờ sông. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra và có giải pháp xây dựng kè chống xói lở”.

Hiện nay, hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn biến rất phức tạp, quy mô tăng, phạm vi thay đổi và ngày càng mở rộng, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 124km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, trong đó có 19km sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Vấn đề xử lý sạt lở đã được tỉnh chú trọng và thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 14/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 phê duyệt Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, có sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ nguy hiểm và theo từng giai đoạn. Đặc biệt, trong những năm qua, UBND tỉnh đã nỗ lực tìm kiếm, huy động, kêu gọi các nguồn lực đầu tư nhằm xử lý, ứng phó với tình hình sạt lở.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri về xử lý các khu vực sạt lở là hết sức xác đáng và cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương còn hạn chế nên công tác xử lý sạt lở mới được ưu tiên triển khai tại một số khu vực đặc biệt nguy hiểm và cấp bách.

- Đối với kiến nghị xử lý sạt lở của xã Hướng Lập: Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối, tham mưu huy động, bố trí kinh phí để kịp thời khắc phục khu vực sạt lở trong năm 2019, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức khảo sát chi tiết, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện khi được bố trí vốn (Dư

kiến kinh phí để khắc phục khẩn cấp khu vực đặc biệt nguy hiểm khoảng 03 tỷ đồng).

Đối với kiến nghị xử lý sạt lở của xã Triệu Phước và xã Trung Sơn: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục rà soát, xem xét để tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào danh mục ưu tiên xử lý để triển khai thực hiện khi huy động, cân đối được nguồn kinh phí.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo chính quyền các địa phương chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn như: gia cố tại các khu vực sạt lở bằng cọc tre, cừ tràm, bao tải đất...; cắm biển cảnh báo và lập hàng rào bảo vệ tại khu vực sạt lở nguy hiểm, thông báo cho người dân được biết, bố trí lực lượng trực canh trong mùa mưa, lũ; chủ động các phương án di dời trong các trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, nghiên cứu bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện, xã để xử lý trước mắt tại một số khu vực nguy hiểm.

II. NHÓM Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI, XÂY DỰNG:

1. Cũ tri xã Hải Thái, huyện Gio Linh phản ánh, hiện nay tuyến đường giao thông đi qua địa bàn thôn Trảng Rộng xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, nhất là các cháu học sinh; được biết tỉnh đã có quyết định đầu tư nhưng tiến độ còn chậm. Đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư sớm thực hiện dự án:

Tuyến đường đi qua địa bàn thôn Trảng Rộng thuộc công trình: Đường giao thông liên huyện Gio Linh – Cam Lộ thuộc Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” (BIIG2), do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư. Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3632/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ, sẽ triển khai thi công vào cuối năm 2019.

2. Cũ tri xã Hải Chánh và các xã dọc Quốc lộ 1, huyện Hải Lăng kiến nghị: khẩn cấp lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ trên cả 02 làn đường Quốc lộ 1 tại vị trí nói trên:

Tuyến đường Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Trị do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, đại diện Chi Cục đường bộ II.5. Đoạn qua xã Hải chánh huyện Hải Lăng: phía bắc có cầu Mỹ Chánh; giao với QL49B tại Km788+610 và giao với đường liên thôn tại Km788+580; theo quy định của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 tại Điều 18: “Không được dừng, đỗ xe trên cầu, gần chân cầu vượt, tại các vị trí đường giao nhau”, như vậy các phương tiện cơ giới đường bộ dừng, đỗ trên đoạn tuyến này là không được phép; việc cấm bỏ sung biển báo cấm dừng, đỗ trên đoạn tuyến này là không cần thiết.

3. Cử tri thị xã Quảng Trị: Cử tri phường An Đôn đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn phường An Đôn, hiện nay đã xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhân dân:

Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn phường An Đôn thuộc Dự án đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 135/NQ-HĐNN ngày 31/5/2017 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B tại Báo cáo số 4432/BC-BKHĐT ngày 31/5/2017. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, dự kiến sẽ triển khai thi công vào cuối năm 2019.

4. Ý kiến cử tri về quan tâm nguồn nước sạch do xí nghiệp nước thị xã Quảng Trị quản lý, lấy nước từ hồ Tích Tường, xã Hải Lệ không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Nhà máy nước thị xã Quảng Trị có công suất thiết kế 5.500m³/ngày đêm, đang khai thác nguồn nước của kênh Nam Thạch Hãn (điểm lấy nước tại hồ Tích Tường, phường 1, thị xã Quảng Trị) xử lý và cấp nước cho người dân thị xã Quảng Trị và vùng ven thuộc 02 huyện Hải Lăng, Triệu Phong. Thực tế hiện nay có một số hộ gia đình sử dụng mặt hồ Tích Tường để chăn nuôi, canh tác, gây ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nước nguồn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty thì chất lượng nguồn nước vẫn trong phạm vi cho phép. Theo báo cáo, Công ty luôn thực hiện việc kiểm soát, đánh giá, theo dõi chất lượng nước nguồn, nước sau xử lý theo định kỳ. Kết quả chất lượng nước trước và sau xử lý luôn đạt yêu cầu, cụ thể: Nguồn nước lấy từ kênh Nam Thạch Hãn là dòng chảy liên tục từ hồ Trám, chất lượng nguồn nước đạt tiêu chuẩn nước mặt theo quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT; Nước sau xử lý đạt chất lượng QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 17/6/2009.

Để có nguồn nước tốt và bền vững hơn, UBND tỉnh chỉ đạo công ty nghiên cứu lập dự án “Nâng cấp mở rộng và chống thất thoát hệ thống cấp nước thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị”, trong đó có nội dung di dời điểm lấy nước lên đầu nguồn tại hồ Trám để cung cấp cho trạm bơm, nhà máy xử lý nước sạch.

5. Cử tri thị trấn Bến Quan, kiến nghị đầu tư đồng bộ hệ thống đường ống cấp nước sạch để người dân được sử dụng.

Nhà máy nước Bến Quan được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn JIBIC (nay là JICA) từ năm 2008 với công suất thiết kế là 2.000m³/ngày đêm. Nhà máy đã đầu tư các tuyến ống cấp nước chính đến các điểm dân cư tập trung thuộc thị trấn Bến Quan. Hiện nay, nhà máy đang khai thác ở mức 25% công suất và luôn đảm bảo cung cấp nước khi người dân có nhu cầu đầu nổi sử dụng. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước Bến Quan, đề nghị liên hệ với Xí nghiệp nước sạch Bến Hải - Chi nhánh Vĩnh Linh (địa chỉ: Đường Trần

Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) để ký hợp đồng đầu nối cấp nước theo quy định.

6. Cử tri thị trấn Hồ xá (Vĩnh Linh) kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí và địa điểm xây dựng Nhà văn hóa theo quy hoạch được phê duyệt để huyện Vĩnh Linh sớm khởi công nhà văn hóa huyện tạo điều kiện cho nhân dân có Trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa và sự kiện quan trọng của huyện.

- Về địa điểm xây dựng Nhà văn hóa Trung tâm huyện Vĩnh Linh: UBND tỉnh đã có văn bản số 2350/UBND-TH ngày 28/5/2019 quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh (Kết luận số 407-TB/TU ngày 10/4/2019), yêu cầu huyện triển khai xây dựng Nhà văn hóa Trung tâm huyện tại khu đất nhà thiếu nhi huyện.

- Về nguồn vốn: Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Nhà văn hóa Trung tâm huyện Vĩnh Linh chưa được đăng ký danh mục đầu tư. Dự án đã được bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, sử dụng vốn dự phòng của tỉnh theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.

Khi Trung ương thông báo vốn dự phòng dự án sẽ triển khai xây dựng.

II. NHÓM Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG:

1. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng đường RD5 cụm công nghiệp Hải Chánh:

Cụm công nghiệp Hải Chánh đã được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 15/3/2016. UBND huyện Hải Lăng phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 với quy mô 30 ha.

Tuyến RD-5 là trục đường trung tâm của Cụm công nghiệp và đồng thời cũng là đường huyết mạch của vùng gò đồi phục vụ việc đi lại sản xuất và khai thác hơn 3.000ha rừng của xã.

Tuy nhiên, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được phân bổ. Do đó, về quy mô và tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện của dự án sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất, thông tin lại cho cử tri trong kỳ họp tới.

2. Tình trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm bản; việc hóa chất công nghiệp, phụ gia trong chế biến thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ và có xu hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người:

Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được giao cho 03 Bộ: Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương. UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo liên

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị, giao Sở Y tế, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, một số Sở, ngành gồm: Công Thương, Nông nghiệp, Công An, Quản lý Thị trường là thành viên của Ban chỉ đạo.

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành thường xuyên các cuộc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Kết hợp với công tác thông tin truyền thông đến các nhóm đối tượng để làm thay đổi nhận thức. Đài Phát Thanh truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự truyền hình tuyên truyền cho người dân về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm 2019, không có vụ việc ngộ độc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tại các trường học, có bán trú, ăn trưa, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng hết sức chú ý, tăng cường công tác này để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng chỉ đạo công tác này trong thời gian tiếp theo.

IV. NHÓM Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG:

1. Cử tri xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh) kiến nghị: Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh, đã được giao cho Công ty Sông Hiền thực hiện đến nay đã có bản thực hiện xong việc giao đất và bồi thường giải tỏa mặt bằng; nhưng Công ty chưa triển khai thực hiện dự án. Đề nghị tỉnh xem xét, nếu Công ty không có khả năng thực hiện thì thu hồi để trả lại đất cho nhân dân sản xuất, đồng thời có kế hoạch bảo vệ tốt rừng đặc dụng Rú Lịnh.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 (đợt 1) để thực hiện dự án: Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh, với diện tích 394.705m².

Ngày 18/6/2019, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền có Công văn số 03/DLST gửi UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh. Công ty cam kết sẽ đưa dự án vào hoạt động trong tháng 4/2020 theo như Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2878/UBND-NN về việc thực hiện dự án du lịch sinh thái của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định, sẽ có báo cáo cho cử tri vào kỳ họp sắp đến.

2. Cử tri xã Vĩnh Ô (Vĩnh Linh) kiến nghị: Hiện nay nhân dân mới được cấp 609 ha đất nên chưa đáp ứng được nhu cầu canh tác, đề nghị tỉnh quan

tâm cấp thêm đất rừng cho dân sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3703/QĐ-UBND thu hồi 609,9 ha đất do Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh để giao địa phương bố trí cho nhân dân thiếu đất sản xuất.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Ô giao thêm đất rừng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Ô rà soát số hộ dân đang còn thiếu đất sản xuất, đề xuất cụ thể vị trí đề nghị giao đất, xây dựng phương án trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Cử tri xã Hải Thái (Gio Linh) kiến nghị: Tỉnh thu hồi diện tích khoảng 01 ha đất trồng cao su thực nghiệm của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị để bàn giao cho địa phương phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngày 22/5/2014, UBND tỉnh có Thông báo số 66/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính về hoán đổi đất giữa Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và UBND huyện Gio Linh. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý để Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao 401 ha đất đang quản lý cho 8 xã miền Tây huyện Gio Linh để xây dựng nông thôn mới, đồng thời thống nhất giao lại 896 ha đất rừng sản xuất đang ở tuổi khai thác do huyện Gio Linh đang quản lý cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị triển khai thực hiện dự án trồng cao su.

Thời gian vừa qua, giữa Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và UBND huyện Gio Linh đã hoán đổi 101 ha tại xã Hải Thái để UBND huyện xây dựng nông thôn mới.

Để thu hồi 01 ha theo như kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Gio Linh và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thống nhất phương án hoán đổi.

4. Cử tri xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) kiến nghị tỉnh chuyển một số diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Thạch Hãn nơi ít xung yếu và đảm bảo đất sạch không tranh chấp về cho nhân dân trồng rừng kinh tế; khi thu hồi đất trồng rừng của nhân dân để làm đường dây 500kV thì thu hồi vĩnh viễn, còn nếu diện tích đất dưới đường dây điện chỉ hỗ trợ chuyển đổi cây trồng khác gây thiệt thòi quyền lợi cho người sử dụng đất.

Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án chi tiết chuyển đổi và bàn giao đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Theo đó, diện tích bàn giao tại xã Hải Lệ là 81,2 ha, việc xử lý tài sản trên đất là bàn giao toàn bộ đất và rừng cho địa phương

quản lý. Hiện nay, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn đang làm thủ tục chuyển giao.

5. Cử tri xã Triệu Thượng, Triệu Ái (Triệu Phong) kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải chuyển một phần diện tích đất rừng theo tinh thần Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh theo lộ trình dành khoảng 15-20% diện tích đất có khả năng canh tác nhằm cân đối giải quyết những nhu cầu sản xuất thiết yếu của người dân sống ở vùng phụ cận để nhân dân có đất sản xuất.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải lập phương án sử dụng đất trước khi Cổ phần hóa và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định ngày 21/2/2019, theo đó, hội nghị thẩm định đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải hoàn thiện lại phương án sử dụng đất và chuyển giao cho địa phương diện tích đất có khả năng sản xuất, đảm bảo đúng tinh thần của Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND, thống nhất với địa phương về diện tích chuyển giao.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 115/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính - Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty Lâm nghiệp của tỉnh tại cuộc họp về công tác cổ phần hóa. Theo đó, yêu cầu các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp hoàn thiện phương án sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định; giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thiện phương án sử dụng đất, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2019.

Ngày 16/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2955/STNMT-QLĐĐ yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải hoàn thiện lại phương án sử dụng đất (theo nội dung cuộc họp ngày 21/2/2019) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nộp hồ sơ về Sở theo yêu cầu.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, đôn đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải nộp hồ sơ về Sở để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Cử tri xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải trước khi cổ phần hoá phải bàn giao thêm đất cho xã Vĩnh Sơn theo đúng với Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh đề ra với số lượng phải đạt từ 18% trở lên trên tổng diện tích đất hiện nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải quản lý.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 115/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính - Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty Lâm nghiệp của tỉnh tại cuộc họp về công tác cổ phần hóa. Theo đó, yêu cầu các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp hoàn thiện phương án sử dụng đất, kịp thời làm việc với địa phương trong việc bàn giao đất theo Nghị quyết

số 29/2017/NQ-HĐND, cần xác định nhu cầu thực tế của các xã trên địa bàn để có phương án giao đất hiệu quả, phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Công văn số 2955/STNMT-QLĐĐ yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải khẩn trương nộp phương án sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nộp hồ sơ về Sở theo yêu cầu.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ nghiêm khắc xử lý các trường hợp chậm thực hiện phương án sử dụng đất, làm việc với địa phương trong việc bàn giao đất theo Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND.

7. Cử tri xã Hải Vĩnh (Hải Lăng) kiến nghị huyện Hải Lăng phối hợp với huyện Triệu Phong chỉ đạo các xã có liên quan phối hợp giữ gìn vệ sinh, cũng như thực hiện việc vớt bèo trên sông Vĩnh Định.

Về vấn đề này, UBND huyện Hải Lăng đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức ra quân trực vớt bèo ở một số khúc sông. Ngày 09/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 3255/STNMT-CCBVMT gửi UBND huyện Hải Lăng, trong đó đề nghị UBND huyện Hải Lăng phối hợp với UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo UBND các xã liên quan giữ gìn vệ sinh chung, tổ chức ra quân vớt bèo trên sông Vĩnh Định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Kế hoạch xử lý bèo ở một số khúc sông còn lại trên sông Vĩnh Định.

8. Cử tri thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn để hoàn thiện bãi rác mới ở thị trấn Cửa Tùng đang đầu tư dở dang, để sớm đưa vào sử dụng, đồng thời xóa được bãi rác tạm đang sử dụng nay đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Bãi rác thị trấn Cửa Tùng được UBND tỉnh cho phép đầu tư tại Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 30/12/2010. Dự án khởi công năm 2011, đến nay đã thi công 50% khối lượng toàn dự án và đang ngừng thi công do thiếu vốn.

UBND tỉnh đã có Công văn số 1478/UBND-MT ngày 4/9/2019 đồng ý điều chỉnh kinh phí 3,6 tỷ đồng (của công trình Lò xử lý rác và khắc phục môi trường vùng phía Đông) sang hoàn thiện các hạng mục thiết yếu của Bãi rác Cửa Tùng. Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các phòng, ban liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi rác.

V. NHÓM KIẾN VỀ LĨNH VỰC NỘI VỤ:

1. Cử tri xã Vĩnh Ô kiến nghị: Tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Linh Thượng (huyện Gio Linh) và xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) theo Phương án 2 của tỉnh.

Theo hồ sơ, bản đồ ĐGHC được lập theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, hiện tại có 05/8 thôn (Thúc, xóm mới 2, Lèn, Xà Xin, Mít) xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đang xâm canh, xâm cư thuộc địa giới hành chính (ĐGHC) xã Linh Thượng, huyện Gio Linh với 238 hộ, 985 nhân khẩu, diện tích khoảng 500 ha, trong đó 268 ha (bao gồm đất ở và đất rừng) đã được UBND huyện Gio Linh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhân dân đã sinh sống ổn định không có tranh chấp về đất đai, còn lại 231 ha đất khác chưa cấp giấy.

Các hộ dân trên đã sinh sống ở đây từ trước năm 1954 cho đến nay, do chính quyền xã Vĩnh Ô quản lý và các quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân đều thực hiện tại xã Vĩnh Ô.

UBND tỉnh đã quyết định phương án, thống nhất điều chỉnh phần đất khoảng 318 ha (chủ yếu là đất ở và đất sản xuất) theo hiện trạng của các hộ dân 5 thôn (Thúc, Xóm Mới 2, Lèn, Xà Xin, Mít) xã Vĩnh Ô đang xâm canh, xâm cư trong địa giới hành chính xã Linh Thượng về xã Vĩnh Ô quản lý. Riêng phần đất rừng sản xuất thì giữ nguyên, nếu các hộ dân xã Vĩnh Ô đang sản xuất có đề nghị thì tiếp tục cho xâm canh, vì các hộ dân này đã sinh sống ổn định từ trước năm 1954 (trước khi thực hiện Chỉ thị 364/CT), không có tranh chấp đất đai với các hộ dân xã Linh Thượng và đã được UBND xã Vĩnh Ô, UBND huyện Vĩnh Linh đầu tư cơ sở vật chất, các quyền lợi và nghĩa vụ đều gắn liền với xã Vĩnh Ô.

2. Cử tri xã A Bung, huyện Đakrông đề nghị tỉnh phối hợp với các Bộ ngành, Trung ương và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sớm tiến hành bàn giao để tỉnh Quảng Trị quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất đai và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Pire 1 (thôn 6) và thôn Pire 2 (thôn 7) thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để sớm ổn định đời sống.

Ngày 13/5/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 31/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Hiện nay, thực hiện Công văn số 2808/BNV-CQĐP ngày 21/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác định đường địa giới hành chính và vị trí cắm mốc ngoài thực địa, hoàn chỉnh bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh để trình Trung ương nghiệm thu. Căn cứ bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận đủ điều kiện đưa vào quản lý sử dụng, UBND tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp thực hiện các công việc như: Thống kê, lập biên bản về hiện trạng quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (nếu có) theo đường địa giới đã được xác định trên thực địa; Giải quyết những tồn tại liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân (nếu có) do tỉnh Thừa Thiên

Huế quản lý nhưng thuộc về địa giới hành chính của tỉnh Quảng Trị và ngược lại; thu hồi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất; giấy phép đầu tư, giao đất, mặt nước (nếu có) đã được chính quyền hai bên cấp phép và bàn giao cho nhau quản lý.

VI. NHÓM Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI:

1. Ý kiến cử tri nêu, trong thời gian qua, ngành y tế triển khai đưa vắc xin mới ComBe- Five vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, triển khai tiêm vắc xin ComBe-Five gặp một số sự cố đáng tiếc, thêm vào đó tình trạng khan hiếm vắc xin 6 trong 1 (điểm tiêm dịch vụ) nhiều gia đình đưa con vào Huế, Đà Nẵng để đăng ký tiêm vắc xin, một bộ phận người dân không cho con đến trạm y tế tiêm theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Những điều này gây trước mắt gây tâm lư hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Về lâu dài sẽ xuất hiện tình trạng một số trẻ mắc các bệnh do không được tiêm chủng đầy đủ..

Những năm trở lại đây, sau một vài sự cố tai biến vắc xin trong TCMR ở một số địa phương (cuối năm 2018 và đầu năm 2019 liên quan đến vắc xin ComBE Five) nên người dân e ngại vắc xin trong TCMR và nhu cầu sử dụng vắc xin dịch vụ (ngoài TCMR) tăng lên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành thực hiện đấu thầu từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu rất thấp (dưới 30%), tỷ lệ thu mua các loại vắc xin dưới 15%; Các loại vắc xin khác không trúng thầu do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do các đơn vị cung ứng không muốn tham gia thầu, do khan hiếm; Các loại vắc xin có nhu cầu sử dụng lớn trên thị trường thì phần lớn không tham gia đấu thầu nên dẫn đến không có để phục vụ nhu cầu của phần đông người dân của tỉnh Quảng Trị, người dân phải đi Huế, Đà Nẵng, Vinh,... đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế liên quan tăng cường quản lý về công tác tiêm chủng, khắc phục những bất cập trong thực hiện đấu thầu, cung ứng vắc xin và đáp ứng tốt hơn vắc xin tiêm chủng.

2. Cử tri xã Hải Tân, huyện Hải Lăng kiến nghị xem xét việc bố trí cán bộ ngành Bưu điện chi trả tiền lương cho các đối tượng chính sách và hưu trí là không hợp lý mà nên để cán bộ phụ trách thương binh, xã hội tại địa phương chi trả để nắm bắt tình hình cũng như những phản ánh, kiến nghị của bà con thuộc diện chính sách.

Về chính sách và việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua mạng lưới Bưu điện tỉnh Quảng Trị thực hiện trên cơ sở Công văn số 5151/LĐT BXH-KHTC ngày 03/12/2018 của Bộ LĐT BXH về việc thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện; Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề

án chi trả trợ cấp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Hợp đồng số 01/HĐ/LĐ-TB&XH-BĐT ngày 25/12/2018 giữa Bưu điện tỉnh Quảng Trị với Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị.

Việc nắm bắt tình hình để báo tăng/giảm cho các đối tượng kịp thời, theo đề án chi trả, Bưu điện chỉ thực hiện nhiệm vụ chi trả tiền chế độ chính sách người có công với cách mạng hàng tháng đầy đủ, kịp thời. Còn nhiệm vụ quản lý đối tượng chính sách, báo tăng giảm vẫn là nhiệm vụ của cán bộ phụ trách thương binh xã hội của địa phương.

Để nâng cao chất lượng công tác chi trả các chế độ bảo trợ xã hội, người có công, hàng năm Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tập huấn cho toàn bộ nhân viên chi trả nắm bắt các chế độ, chính sách mới để trả lời, giải đáp thắc mắc của người hưởng, đảm bảo sự hài lòng của người hưởng.

Trong thời gian tới, Bưu điện sẽ tiếp tục cử người giám sát tại điểm chi trả tại địa bàn để nắm bắt các ý kiến của cử tri. Đối với các trường hợp người hưởng không đến nhận tiền tại điểm chi trả (già yếu, ốm đau), nhân viên bưu điện trả tiền tại nhà.

Với những định hướng, chủ trương của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án thí điểm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau một thời gian tổ chức thực hiện, các đối tượng thụ hưởng đều bày tỏ sự hài lòng về phương thức mới.

3. Ý kiến cử tri đề nghị để Luật an ninh mạng đi vào cuộc sống có hiệu quả, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng để nâng cao nhận thức cho người dân” về nội dung này.

Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018. Thông qua Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan đại diện, phóng viên báo chí Trung ương và các tỉnh, thành trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền về Luật An ninh mạng.

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai, phổ biến Luật An ninh mạng.

Bên cạnh đó, nhiều trang web của các đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh đều đăng tải toàn văn Luật An ninh mạng, mọi người dân đều có thể tham khảo để thực hiện tại địa chỉ: <http://quangtri-ict.gov.vn/V%C4%83n-b%E1%BA%A3n-trao-%C4%91%E1%BB%95i/Lu%E1%BA%ADt>

4. Kiến nghị của BCH Tỉnh Đoàn đề nghị tỉnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan khẩn trương có giải pháp phân luồng học sinh từ cấp 2:

Trong những năm qua, công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT đã được ngành Giáo dục và các cấp, các ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện, đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng; tỉ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT đi học nghề còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Năm 2019, số học sinh tốt nghiệp THPT không tham gia thi và xét tuyển đại học, cao đẳng 1874/7915 em, chiếm tỉ lệ 23,68%. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS tại thời điểm tháng 6/2019 là 10.341 em; số học sinh lớp 9 không dự thi/xét tuyển vào lớp 10 THPT là 1389 em, chiếm tỷ lệ 13,43%.

Để đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 08/5/2019 về việc thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo công tác Giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, xây dựng quy chế hoạt động Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và có công văn hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh; cung cấp thông tin về thị trường lao động cho học sinh để các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

Trên đây là Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh kính gửi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12. Số kiến nghị còn lại liên quan đến nhiệm vụ các ngành, địa phương, UBND tỉnh đã phân công các đơn vị nghiên cứu, giải quyết, trả lời và báo cáo trực tiếp Thường trực HĐND tỉnh.

UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, của quý vị đại biểu, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Chánh, các PVP, CV;
- Lưu: VT, TH (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chính

Nguyễn Đức Chính